



อย. เตือนให้ใช้ผลิตภัณฑ์แก้ไขท่อตันที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง อย่าใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น อันตรายถึงชีวิต

หลังพบมีผู้เสียชีวิตซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการสูดดมก๊าซพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์แก้ไขท่อตันของท่อ อย. เผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่พบการขออนุญาต ฉลากไม่ระบุชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ย้ำ! ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้วเท่านั้น ตรวจสอบได้จากคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ และต้องใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก อย่าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ อื่น อันตรายถึงชีวิต

เภสัชกรวิระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากกรณีที่มีชาวผู้เสียชีวิต ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการสูดดมก๊าซพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขท่อตันของท่อนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่ง เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันแบบเดียวกันมาตรวจพิสูจน์พบว่า เป็นกรดซัลฟูริกเข้มข้น อย. ได้ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในฐานะข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่พบการขึ้นทะเบียน ฉลากไม่ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แก้ไขท่อตันของท่อจัดเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย. ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีสารสำคัญเป็นสารกลุ่มกรด เช่น กรดซัลฟูริก จัดเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าต่อ อย. และ ฉลากของผลิตภัณฑ์จะต้องระบุเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบ อย. /วอส.  ชื่อการค้า ชื่อและ อัตรส่วนของสารสำคัญ วิธีใช้ คำเตือน ข้อห้าม ข้อควรระวัง รูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตราย ของผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต เป็นต้น ผู้ผลิตหรือนำเข้าที่ไม่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือไม่ขออนุญาต ผลิตหรือนำเข้า รวมทั้งไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องจะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงผู้ขายวัตถุอันตราย ดังกล่าวด้วยเช่นกัน อย. อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย

เภสัชกรวิระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวย้่าว่า ในการใช้ผลิตภัณฑ์ แก้ไขท่อตันของท่อ ขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้วเท่านั้น สังเกตที่เลขทะเบียน วัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย./วอส.  โดยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าขึ้นทะเบียน



ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์

ถูกต้องหรือไม่จากคิวอาร์โค้ดนี้ นอกจากนี้ อย. เคยออกข่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยา ซักผ้าขาว และน้ำยาล้างห้องน้ำ ไม่ควรนำมาผสม หรือเทรวมกัน หรือใช้ผลิตภัณฑ์สองชนิดใน เวลาเดียวกันโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารพิษ ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบ ทางเดินหายใจได้ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และห้ามนำไปใช้ร่วมหรือผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น เพราะสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาจทำปฏิกิริยา กันเกิดเป็นก๊าซพิษ เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

วันที่เผยแพร่ข่าว 14 สิงหาคม 2567 ข่าวแจก 226 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567